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Mættir voru:  Anna Rós Hallgrímsdóttir, Einar Gunnarsson, Jenna Gunnarsdóttir, Júlí 
Bjart Sigurjóns, Dóra Guðrún Þórarinsd., Jessý Friðbjarnard., Guðrún Á. Möller,  
Ingunn Arnrórsd., Kolbrún Matthíasdóttir, Tryggvi Hjaltason og Erlingur Richardssson 
 
Fjarverandi: Katrín Laufey, Ingunn Arnórsdóttir 
 
1.mál 
Kynning ráðsins  
Breytingar á skólaráði. 
 
Anna Rós Hallgrímsdóttir skólastjóri 
Einar Gunnarsson skólastjóri 
Dóra Guðrún Þórarinsdóttir kennari Barnaskóla kemur ný inn í ráðið. 

Jessý Friðbjarnardóttir kennari Barnaskóla kemur ný inn í ráðið. 
Kolbrún Matthíasdóttir kennari Hamarsskóla 
Guðrún Á. Möller starfsmaður Hamarsskóla 
Ingunn Arnórsdóttir starfsmaður Barnaskóla kemur ný inn í ráðið 
Katrín Laufey Rúnarsdóttir foreldri 

Tryggvi Hjaltason foreldri 

Jenna Gunnarsdóttir nemandi í 10. bekk kemur ný inn í ráðið 

Júlí Bjart Sigurjóns nemandi  í 9. bekk kemur ný inn í ráðið 

Erlingur Richardsson fulltrúi grendarsamfélgas kemur nýr inn í ráðið 

 
2.mál 
Fyrirkomulag fundaritunar og fundartímar fyrir skólaárið kynntir.  
 
Stefnt að því að hafa amk fjóra fundi á skólaári, helst tvo fundi fyrir áramót og tvo 
eftir áramót (tvo á hvorri önn), desember, febrúar og apríl. Skólastjóri sér um að boða 
til fundar með tölvupósti og óskar eftir staðfestingu. Hafi meðlimir ráðsins ábendingar 
um umræðuefni skal senda Önnu Rós eða Einari þær í tölvupósti. annaros@grv.is, 
einargunn@grv.is  
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3.mál 
Könnun á vetrarfríi. 
 
Foreldrakönnun - 318 svör 58,6 % miðað við 1 svar á nemanda (29,3 % allra 
foreldra) 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
Nemendakönnun: 
120 svör  (55,6 % nemenda í 7.-10.bekk) 

 
 

 



 

 
4. mál 
Skiptingar á skólunum. 
Eitt sameigninlegt skólaráð, með fulltrúum úr báðum skólum.  
Foreldrafélag er í hvorum skóla, en vinnur saman og fundar saman.  
Nemendavernd er sameiginleg úr báðum skólum en lausnarteymi eru í hvorum skóla 
fyrir sig.  
Upplýsingar um lausnarteymi: 
https://www.grv.is/static/files/ymislegt/lausnateymi-grv.pdf.pdf 
 
 
5. mál 
Erindi frá ráðsmanni.  
Fulltrúi grendarsamfélags lagði fram bókun varðandi aðstöðu og viðbyggingu 
íþróttahús. Bókun send framkvæmdarstjóra fræðslusviðs. 

 

Önnur mál: 

● Rætt um frestun á byggingu Hamarsskóla og hvaða framkvæmdir á að fara í í 
báðum skólum. Gert er ráð fyrir ákveðnum upphæðum í endurbætur. Verður 
kynnt betur fyrir skólaráði á næsta fundi.  

● Skólamaturinn: Matarsóun er mikil í Barnaskólanum eftir að skólamáltíðir 
voru gerðar gjaldfrjálsar. Þarf að ná betur til foreldra og nemenda. Ekki skrá 
börn í mat sem ætla ekki að nýta sér hádegismatinn. Hvaða aðgerðir er hægt 
að fara í ? 

● Opinn fundur skólaráðs fyrir foreldra: Stefna á þannig fund á skólárinu.  

 

https://www.grv.is/static/files/ymislegt/lausnateymi-grv.pdf.pdf+


 

Annað:  
 
Heimasíða – Skólanámskrá/Starfsáætlun  
Hvet meðlimi skólaráðs að kynna sér heimasíðu skólans, starfsáætlun, 
skólanámskrá. 
https://www.grv.is/is  
 
Reglur skólaráðs 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1157-2008 
  
Handbók skólaráð 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/handbokskolarad_1
50615.pdf 
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